

# มพล.รุกปลูกป่า-สร้างคน

## สร้างคุณภาพการศึกษาชาติสู่ปีที่ 9

**“มพล.ย่างเข้าสู่ปีที่ 9** ยังคงเดินหน้าเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับนานาประเทศในความร่วมมือทางวิชาการ ที่สำคัญคือการทำการศึกษาเป็นจุดเชื่อมของสันติภาพในโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนามนุษย์ของประเทศในกล่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

นี่คือคำมั่นจากปากของ “อธิการบดีคนแรก และคนเดียว” ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) เขม “**รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ**” อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผู้บุกเบิกและร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งนี้ มาร่วม 8 ปี ผ่านร้อนหนาวมารวม 62 ปี วันนี้เขายิ่งมุ่งมั่นถักทอสายใยการศึกษาชาติ ด้วยการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อสนองเจตนารมณ์ “การสร้างคนสร้างคุณภาพ” และที่สำคัญคือการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ว่า “ปลูกป่า สร้างคน”

ด้วยพื้นที่ 5,000 ไร่ โอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงที่เขียวขจีด้วยต้นไม้เงาพรรณ มีทั้งต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 5 ล้านต้น และที่ปลูกใหม่อีก 5 หมื่นต้น ทำให้สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ รมรื่น ชุ่มชื้น ด้วยมวลดอกไม้หลากสีสัน ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้หอม และไม้เศรษฐกิจ

“เรามีต้นไม้เศรษฐกิจ ทั้งต้นสักกว่า 100 ชนิด ต้นยางแดงตะเคียนทอง เชื่อว่าเรามีมากที่สุดในประเทศ ส่วนไม้หอมมีจำปี จำปา บุนหุง หอมหมื่นลี้ ฯลฯ ทุกปีมีไม้หอมที่เขมาชมปีละ 5 หมื่นคน และเกิดคำถามยอดนิยมที่ว่า ไปเชียงใหม่ไปแม่ฟ้าหลวงหรือยัง” อธิการบดี มพล. กล่าวด้วยรอยยิ้ม

มพล. ไม่เพียงมีต้นไม้มากที่สุดในประเทศไทย ทว่า 8 ปีที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงส่งมาแล้ว 4 รุ่น จำนวน 1,000 คน เกือบ 100% ไม่ตกงาน ด้วยบัณฑิต มพล.เป็นคนอดทนหนักเอาเบาสู้ ตั้งใจทำงาน กิริยามารยา



เรียนร้อย

ด้วยบัณฑิตเหล่านี้เรียนจบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ทันสมัยทันสมัยมีการเติบโตสูง สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ยึดแน่นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้เบื้องต้น ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาษาจีน เป็นสาขาหนึ่งที่ มพล.ได้รับการยอมรับ ให้เป็น “ศูนย์กลางการเรียนการสอนภาษาจีน” โดยเฉพาะ “ภาษาจีนธุรกิจ” ที่มีสถิติผู้เข้าศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้นทุกปีและยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาครูภาษาจีนให้กับหน่วยงานต่างๆ

มพล.ก้าวสู่ปีที่ 9 เปิดหลักสูตรใหม่ เช่น หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เน้นการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร หลักสูตรปริญญาโทโลจิสติกส์ รวมถึง โลจิสติกส์การค้าชายแดน

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนานาชาติระดับ ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ และปริญญาตรีสาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตร ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการอาหาร รวมถึงขยาย สาขาวิชาเทคนิคความงามทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เน้นการเรียนการสอนด้านผิวพรรณงาม สุขภาพดี แต่งกายดี และบุคลิกภาพดี

“หลักสูตรใหม่ที่ มพล.เปิดดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการเปิดสอน สาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่ผู้อื่นยังไม่ได้ดำเนินการ แม้จะมีทรัพยากรที่ค่อนข้างจำกัด แต่ มพล.อาศัยหลักการให้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด”

มพล.ยังมุ่งมั่นเป็นที่พึ่งพิงของและสังคมมากขึ้น ด้วยการยกคุณภาพบุคลากร ชุมชน รวมไปถึงประเทศไทยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาวิชาขาดแคลน และการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการด้านต่างๆ ของวันที่ 25 กันยายน 2549 นี้ ถือว่ามพล.ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาพัฒนาคนแห่งชาติ (กทช.) บริษัทจำกัด (มหาชน) และกระทรวงศึกษา (ศธ.) ลงนามในความร่วมมือโครงการทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในที่จะจัดตั้งในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลแห่งหนึ่งเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

“กทช.กรุณาเราเป็นพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปี ในหลวง ออกเงินคือที่ไอทีมูลค่า 65 ล้านบาท อนุมัติโครงการคือกทช.คนทำงานแม่ฟ้าหลวง ใช้เวลาดำเนินการ 3 ปี ว่าเป็นโครงการนำร่องจะพิสูจน์ให้การพัฒนาครู-พัฒนาการเรียนการสอน ใช้ระบบทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราดูแลโรงเรียนภายใต้ No University and School Linkage และอีกหลายโครงการที่ มพล.มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อให้มหาวิทยาลัยจะเติบโตได้ต้องอาศัยชุมชนเข้มแข็ง”

“เรามีอาจารย์ 220 คน มี 8 คนตั้งใจเอาไว้ว่าอีก 2 ปีมีนักศึกษามากหมื่นคน ไม่ขอขยายวิทยาเขต และเปิดสาขาจำเป็นต้องการพัฒนาประเทศ จบแล้วเป็นคนดีมีคุณภาพ รับผิดชอบ และสังคม แคนี่คนเป็นครูและผู้ช่วยอย่างผมก็ทยอยเหนื่อย” อธิการบดีกล่าวทิ้งท้าย